
 

 

105. fundur Stúdentaráðs 

Fimmtudagur 9. nóvember 2023 kl. 

14:00 Skrifstofa SHA – D hús 

 

Fundaritari: Hanna Karin 

Mættir: Sólveig Birna (forseti), Hanna Karin (varaforseti), Ragnheiður Rós (fjármálastjóri), 

Bryndís, Cristina, Páll, Æsa, Silja, Fanney, Rakel, Erla, Sóldís (teams), Hildur. 

 

Fundur settur: 14:04 

Fundardagskrá 

1. Silja samskiptastjóri HA kemur í heimsókn og spjallar við stúdenta. 

- Silja samskiptastjóri sagði frá sínu starfi ásamt því að kynna sig fyrir stúdentaráði. 

- Silja vildi fá skoðanir stúdentaráðs á samskiptamálum.  

 

2. Þriðja greiðsla til aðildarfélaga 

− Þriðja greiðsla er 800 þúsund kr. 

− Þeir sem eiga rétt á þriðju greiðslu eru þeir sem standast fjárhagsáætlun.  

− Ef félag stenst ekki fjárhagsáætlun og fær ekki þriðju greiðslu þá mun stúdentaráð ræða 

saman hvert sá peningur á að fara. 

 

3. Niðurstöður úr könnun stúdenta um stefnu HA 

− Sólveig Birna fór yfir helstu niðurstöður úr könnun stúdenta um stefnu HA.  

− 106 sem svöruðu könnunninni 

− Rúm 70% sögðust vilja skyldumætingu í lotu 

 

4. Fyrirkomulag á Árshátíð SHA 2024 

− Rætt var um fyrirkomulag á árshátíð varðandi barinn 

− Rætt var um verð á árshátíðarmiða. Síðustu ár hefur miðinn kostar 8500kr. En 

framkvæmdastjórn bar það undir stúdentaráð að hækka miðann upp í 9500kr.  

− Það kom hugmynd um að Viðburðarnefnd setji fram einhvern drykkjarlista. 

 



5. Önnur mál 

− Silja talaði við okkur um jafnréttisráð og „eineltishnappinn“ sem finnst á heimsíðu 

HA. Einnig fjallaði hún um þetta ferlið sjálf. Sólveig stakk upp á að búa til hóp sem 

sér um að fara í gegnum breytingarnar á ferlinu. 

− Hagsmunafulltrúi SHA. Jafnréttisráð hefur verið að ræða um þessa stöðu eða að setja 

þessa stöðu með annarri stöðu.  

− Jafnréttisdagar: Málstofan á að vera „ af erlendum uppruna“.  

 

 

Fundi slitið: 15:23 


